

## **BÁO CÁO**

### **Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020**

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1657/STP-KTVB ngày 13/11/2020 của Sở Tư pháp về việc thực hiện báo cáo theo dõi thi hành pháp luật năm 2020; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện, với nội dung như sau:

#### **I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật năm 2020.**

##### **1. Những ưu điểm và kết quả đạt được**

##### ***a. Về xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật***

Bám sát các văn bản triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp về theo dõi thi hành pháp luật năm 2020; trên cơ sở Kế hoạch số 18/KHUBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020, Công văn số 175/STP-KTVB ngày 12/2/2020 của Sở Tư pháp về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã ban hành Kế hoạch về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020, theo đó đã xác định rõ những nội dung trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật, cụ thể: Theo dõi tình hình thi hành các bản án hành chính; theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ về họ, họ, họ, họ, họ, họ và các văn bản pháp luật có liên quan; theo dõi thi hành pháp luật thuộc các lĩnh vực trọng tâm liên ngành theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Tư pháp: Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải và các lĩnh vực khác phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020 và Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, xây dựng và ban hành văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Triệu Sơn. UBND huyện Triệu Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND huyện; 100% các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Hoạt động kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Trong năm 2020, Các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn đã thường xuyên tiến hành tự kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách, theo dõi, quản lý; thông qua việc kiểm tra đã kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện theo dõi thi hành pháp luật.

#### ***b. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tính hình thi hành pháp luật***

- Về tổ chức, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật: Phòng Tư pháp với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật. Hiện tại phòng có 02 công chức trong biên chế cấp huyện và 01 công chức cấp xã điều động làm việc tại phòng, trong đó cử 01 công chức kiêm nhiệm trực tiếp tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật, như: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đề xuất xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

- Về công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ: Để tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 329/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; quan tâm, chú trọng kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; thường xuyên chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các hội nghị ở địa phương.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

### ***a. Tồn tại, hạn chế:***

- Còn có địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác theo dõi thi hành pháp luật; việc triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật có nơi còn lúng túng, hiệu quả hạn chế.

- Theo dõi thi hành pháp luật là lĩnh vực có phạm vi rộng và có tính chất nhạy cảm; người làm công tác theo dõi thi hành pháp luật là người phải có năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu phù hợp với ngành, lĩnh vực cần theo dõi thi hành pháp luật.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc theo dõi thi hành pháp luật ở lĩnh vực chuyên ngành, như: đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải, v.v... vẫn còn những khó khăn, bất cập.

#### ***b. Nguyên nhân:***

- Đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí làm nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật còn thiếu và đều là kiêm nhiệm, dẫn đến có nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế. Do vậy, không tổ chức được nhiều các cuộc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật và huy động cộng tác viên tham gia.

## **II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020**

### **1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực.**

***a. Về tình hình thi hành pháp luật về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải và các lĩnh vực khác phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước:***

Trong năm 2020, các phòng, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn có liên quan trong lĩnh vực thực thi pháp luật về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: nước, đất, không khí, quản lý chất thải và các lĩnh vực phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước đã thường xuyên quan tâm, chú trọng triển khai, tuyên truyền, phổ biến thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí quản lý chất thải; đặc biệt các phòng, ngành như: Phòng Tài nguyên môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thực hiện hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án; tham mưu kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường

theo quy định; tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản.

***b. Về tình hình thi hành các bản án hành chính:***

Trên cơ sở Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện, trong đó có nội dung theo dõi thi hành các bản án hành chính; các phòng, ngành chức năng có liên quan, UBND các xã, thị trấn ban hành kế hoạch của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các phòng, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đã thường xuyên, quan tâm lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, như: Luật đất đai, Luật tổ tụng hành chính, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.v.v.... Thông qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân.

***c. Về theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ về họ, họ, họ, họ, họ, họ và các văn bản pháp luật có liên quan:***

Trong năm 2020, UBND huyện đã quan tâm, triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ về họ, họ, họ, họ, họ, họ và các văn bản pháp luật có liên quan sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Nhìn chung, bám sát văn bản triển khai, chỉ đạo của UBND huyện, các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn đã kịp thời triển khai, quán triệt thực hiện ở địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

**2. Tình hình thi hành pháp luật về hoà giải cơ sở**

***a. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về hoà giải cơ sở***

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, kiện toàn các tổ hoà giải; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp tài liệu cho các hoà giải viên.

Các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn, thôn những quy định về của pháp luật về hoà giải. Một số xã, thị trấn công chức Tư pháp – Hộ tịch trực tiếp tham gia hoà giải tại tổ hoà giải cơ sở.

***b. Việc tuân thủ pháp luật về hoà giải cơ sở***

UBND các xã, thị trấn, các hoà giải viên, người được hoà giải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoà giải cơ sở.

### **3. Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

#### ***a. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính***

UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức; tổ chức thực hiện các văn bản về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo triển khai thi hành các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hằng năm UBND huyện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với UBND huyện, các phòng, đơn vị trực thuộc.

#### ***b. Việc tuân thủ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính***

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã quan tâm quán triệt chỉ đạo cán bộ, bộ phận tham mưu nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu tốt trong công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng như chỉ đạo tuyên truyền, thuyết phục vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật và trong việc chấp hành quyết định xử phạt. Các trường hợp vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và xử lý đúng với hành vi vi phạm. Việc giải quyết các hồ sơ đúng cơ sở pháp lý, cụ thể là các văn bản pháp luật hiện hành quy định về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực. Về cơ bản xử phạt đúng hành vi, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt theo quy định; Quy trình giải quyết hồ sơ tuân thủ đúng quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt, thời hạn giao quyết định cho tổ chức, cá nhân vi phạm và các quy định khác có liên quan trong quá trình xử phạt.

Hầu hết các quyết định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân đều chấp hành nghiêm việc nộp phạt. Trong quá trình xử phạt vi phạm, cán bộ công chức tuyên truyền, giải thích để người vi phạm hiểu, ủng hộ tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tránh tái phạm. Do vậy, các trường hợp phải cưỡng chế trên địa bàn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số các trường hợp xử phạt.

### **III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### ***1. Tồn tại, hạn chế***

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực như: bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải và các lĩnh vực khác phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước; về thi hành các bản án hành chính; về

